

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CHỢ CHU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND - VHXX

V/v đảm bảo các điều kiện phục vụ các đoàn
tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ
X năm 2024 - Khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên

Chợ Chu, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Các ban ngành, đoàn thể thị trấn Chợ Chu;
- Các tổ dân phố thị trấn Chợ Chu.

Thực hiện công văn số 79/VHTT-TH ngày 09/4/2024 của Phòng VH&TT huyện về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ các đoàn tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên. UBND thị trấn Chợ Chu đề nghị các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố phối hợp thực hiện như sau:

1. Công chức Văn hóa-xã hội

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chương trình của Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện tiếp sóng các nội dung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cụm loa truyền thanh, đăng tải trên trang thông tin điện tử và tuyên truyền bằng các hình thức khác phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các điểm di tích, các cơ sở lưu trú, các hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ phục vụ các Đoàn về tham dự Hội khoẻ Phù Đổng đến tham quan tại thị trấn Chợ Chu.

2. Công an thị trấn Chợ Chu

Tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh theo quy định; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, các chất phụ gia có nguy cơ gây độc hại tại các cơ sở có phục vụ ăn uống. Niêm yết công khai, đầy đủ giá cả hàng hóa, dịch vụ phụ trợ, bán hàng đúng giá niêm yết.

3. Các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chương trình của Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên, trên các cụm loa truyền thanh, trên nhóm Zalo, tùy điều kiện thực tế tại các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố sử dụng các hình thức tuyên truyền phù hợp các nội dung đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn được biết (Có bài tuyên truyền kèm theo).

Đề nghị các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Như kính gửi;
- Lưu: VP, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Kiên

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
Chương trình của Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024
Khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân Tô dân phố

Trong thời gian từ ngày 23/5 - 31/5/2024 tại thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực II, với sự tham gia của khoảng 3.000 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành phố. Để hưởng ứng sự kiện thể thao Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực II tại tỉnh Thái Nguyên.

Hội khoẻ Phù Đổng là ngày tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao, dành cho học sinh Việt Nam trong độ tuổi phổ thông. Đại hội Thể dục Thể thao do ngành Giáo dục Việt Nam tổ chức, bắt đầu thực hiện vào năm 1982, bao gồm đầy đủ các môn thể thao quen thuộc

Cứ 4 năm 1 lần, Hội khoẻ Phù Đổng sẽ được tổ chức theo các khu vực. Còn đối với các cấp như cấp huyện, cấp tỉnh sẽ được tổ chức 2 năm 1 lần. Tại các trường học, mỗi năm sẽ tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng 1 lần, nhằm giúp cho các em học sinh được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe

Hội khoẻ Phù Đổng là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam. Được khởi xướng và tổ chức bởi ngành Giáo dục Việt Nam, sự kiện này là một dịp để học sinh trên toàn quốc tham gia vào các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, đá cầu và nhiều bộ môn khác.

Sự kiện này không chỉ là một cơ hội để các học sinh tìm hiểu và tham gia các bộ môn thể thao khác nhau, mà còn là một dịp để họ rèn luyện sức khỏe và kỹ năng thể thao của bản thân. Điều này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh ngày nay, khi nhiều trẻ em dành nhiều thời gian cho các hoạt động trên mạng và ít tham gia vào các hoạt động vận động thể chất.

Đối với các học sinh Việt Nam, Hội khoẻ Phù Đổng không chỉ là một sự kiện thể thao quan trọng, mà còn là một cơ hội để họ rèn luyện kỹ năng xã hội và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tỉnh Thái Nguyên được giao đăng cai chính tổ chức khu vực II, gồm 12 tỉnh, thành: Thái Nguyên, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Thái Bình (riêng môn Điền kinh tổ chức thi đấu tại Bắc Ninh), với khoảng 1.300 vận động viên, huấn luyện viên tham dự. Lễ Khai mạc diễn ra vào ngày 23/5, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Nguyên (phường Thắng Lợi, TP. Sông Công), quy mô khoảng 3.000 người, trong đó có phần diễu hành biểu dương lực lượng, rước đuốc và biểu diễn nghệ thuật chào mừng...

Lễ Bế mạc và trao giải tổ chức vào chiều 31/5 (thứ Sáu), tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên)

Trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân và cán bộ trong TDP đã chú ý lắng nghe!!